

ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH DƯƠNG LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG GẮN VỚI ĐẢM BẢO AN SINH XÃ HỘI

NGUYỄN THỊ THANH VÂN*

Là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của Tổ quốc, có nhiều khu công nghiệp hiện đại, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, bước vào thời gian cuối của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2006-2010) theo tinh thần Đại hội X của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng suy thoái kinh tế thế giới, Tỉnh ủy Bình Dương xác định hướng đi lên của tỉnh là: *Tập trung mọi nguồn lực khắc phục suy giảm kinh tế, ổn định sản xuất kinh doanh, phát triển bền vững gắn với bảo đảm an sinh xã hội.*

Để thực hiện định hướng trên, Đảng bộ Bình Dương xác định những giải pháp mang tính chiến lược là:

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng có *ý thức trách nhiệm cao, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân* theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng theo hướng phát huy dân chủ, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát cơ sở, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, nâng cao trách nhiệm cá nhân; quan tâm chỉ đạo giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc, nhất là những vấn đề liên quan đến an sinh xã hội.

* Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương

- Cải tiến, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân, tăng cường chức năng giám sát của Hội đồng nhân dân, tập trung vào những vấn đề bức xúc về đời sống, những khâu công tác còn hạn chế của cơ quan nhà nước.

- Tạo chuyển biến mới trong việc nâng cao năng lực, hiệu lực quản lý của bộ máy chính quyền các cấp, kịp thời thể chế hóa những chủ trương, nghị quyết của cấp ủy, Hội đồng nhân dân, tập trung giải quyết những vấn đề mới do thực tiễn đặt ra trên cơ sở phù hợp với địa phương và nguyện vọng của nhân dân.

- Kiện toàn, củng cố tổ chức, đổi mới nội dung và hình thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động vận động, tổ chức nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Tỉnh, những định hướng, giải pháp lớn nêu trên được cụ thể hoá thành nhiều chương trình hành động, các biện pháp hữu hiệu để phát triển kinh tế theo hướng nhanh và bền vững, đảm bảo an sinh xã hội. Nổi bật lên trong những biện pháp và thành tựu đạt được là:

1. *Đã xây dựng và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai mạnh mẽ chương trình hành động nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế và bảo đảm an*

sinh xã hội theo Nghị quyết 30/ 2008/NQ-CP của Chính phủ. Đảng bộ tập trung chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong các vấn đề đất đai, xây dựng cơ bản, bảo vệ môi trường, những vấn đề liên quan đến tiến độ triển khai xây dựng kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư. Mặt khác, đẩy mạnh thực hiện các chính sách miễn giảm, giãn, hoàn thuế, hỗ trợ lãi suất vay tín dụng ngắn và trung hạn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khắc phục khó khăn, duy trì và ổn định sản xuất.

Đến cuối năm 2009, các ngành sản xuất kinh doanh của tỉnh tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng cao và khá ổn định so với các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của cả nước. Tốc độ tăng trưởng kinh tế từng bước được phục hồi và tăng dần, năm 2009 đạt khoảng 10,3%. Cơ cấu kinh tế trong GDP: Công nghiệp-xây dựng 62%; dịch vụ 32,4%; nông-lâm nghiệp 5,3% (năm 2008, cơ cấu này là 64,8%- 29,7%- 5,5%). GDP bình quân đầu người đạt 21,5 triệu đồng/năm.

Mặc dù tỷ trọng công nghiệp trong GDP suy giảm, nhưng nhìn chung, sản xuất công nghiệp có sự chuyển biến tích cực và đang được khôi phục, rõ nhất là sự phát triển của các doanh nghiệp dệt may, chế biến thực phẩm, chế biến sản phẩm gỗ...Hiện có thêm 166 doanh nghiệp mới đi vào hoạt động, trong đó có 70 doanh nghiệp trong nước và 96 doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Toàn tỉnh có 24/ 28 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động ổn định; vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho các khu công nghiệp trong năm 2009 đạt 1.600 tỷ đồng và thu hút thêm 570 triệu USD và 400 tỷ VNĐ. Các khu công nghiệp hiện có 265.000 nhân công đang làm việc.

Để phát triển bền vững nền công nghiệp của tỉnh, Đảng bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình

Dương đã có nhiều biện pháp khuyến khích, tạo điều kiện để các doanh nghiệp hoạt động lâu dài, đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh, của đất nước, đồng thời tăng cường sự lãnh đạo và quản lý của Đảng bộ, chính quyền địa phương. Hoàn chỉnh qui hoạch các khu công nghiệp đến năm 2020 trình Thủ tướng chính phủ, xây dựng đề án định hướng phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ đến 2020, phê duyệt *Chương trình khuyến công* đến 2012 v.v.

Trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu, Đảng bộ đẩy mạnh thực hiện các chính sách kích thích kinh tế của Chính phủ, các Chương trình xúc tiến thương mại, đưa hàng Việt Nam về nông thôn..., vừa giúp các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vừa định hướng khai thác thị trường trong nước trong khi xuất khẩu gặp nhiều khó khăn. Toàn tỉnh Bình Dương hiện có 1.231 doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu trực tiếp vào 86 quốc gia và vùng lãnh thổ, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 6 tỷ 993 triệu USD.

Trong năm 2009, trong điều kiện sản xuất nông nghiệp chịu nhiều ảnh hưởng bất lợi của thời tiết, Đảng bộ đã tập trung chỉ đạo các ngành, địa phương chủ động khai thác, tổ chức sản xuất, ứng dụng mạnh các tiến bộ khoa học kỹ thuật; hỗ trợ nông dân xây dựng các mô hình sản xuất tiên tiến, phòng trừ dịch bệnh,... đảm bảo cho sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định. Giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp năm 2009 đạt khoảng 2.605,7 tỷ đồng. Đặc biệt chú trọng hoàn thành các đề án nông nghiệp công nghệ cao giai đoạn 2007-2010; xây dựng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã An Thái, huyện Phú Giáo và xã Hiếu Liêm, huyện Tân Uyên.

2. *Công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường được chú trọng. Nhiều chương trình bảo vệ*

môi trường đã được triển khai thực hiện có kết quả. như Chương trình 42/CTr-TU của Tỉnh uỷ Bình Dương về bảo vệ môi trường giai đoạn 2007-2010. Đảng bộ Tỉnh kiên quyết chỉ đạo điều chỉnh hoặc thu hồi quyết định những dự án ngành nghề gây ảnh hưởng tới môi trường sinh thái như dệt, nhuộm trong khu công nghiệp Việt Hương 2 và Đất Cuốc; đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn chỉnh các hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp, hạn chế cấp phép khai thác khoáng sản...

3. *Coi trọng đầu tư xây dựng cơ bản, hướng trọng tâm vào những công trình trọng điểm phục vụ quốc kế dân sinh*, như: xây dựng đường Mỹ Phước-Tân Vạn, đường ĐT 74, cầu An Linh-Long An; cầu Thủ Biên - Bạch Đằng và nhiều công trình khác phục vụ phát triển kinh tế, văn hoá, dân sinh, bảo vệ môi trường,...

4. *Quan tâm chỉ đạo, thực hiện kịp thời, hiệu quả và thiết thực các chính sách an sinh xã hội*, tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể như: xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm và giữ vững ổn định chính trị, an toàn xã hội. Các hoạt động, phong trào chăm sóc người có công, các đối tượng chính sách, bảo vệ trẻ em được duy trì và mở rộng. Bên cạnh nguồn chi từ ngân sách, tỉnh Bình Dương đã vận động được các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia đóng góp và tích cực thực hiện các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp, động viên, tạo điều kiện về việc làm, nguồn thu nhập phù hợp cho các đối tượng chính sách xã hội.

Tổ chức công đoàn các cấp đã phát huy vai trò tích cực cùng với chính quyền tỉnh, ngành bảo hiểm triển khai kịp thời các chính sách bảo hiểm thất nghiệp, đào tạo lại tay nghề cho người lao động, nâng mức bảo trợ xã hội, thực hiện chính sách tiền lương mới... Cấp 62.000

thẻ bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh miễn phí cho 5.000 lượt người nghèo, cấp 14.500 thẻ chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi, tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó; giải quyết dứt điểm nhà dột nát, xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết,...

Tỉnh chú trọng đầu tư cho giáo dục-đào tạo cả về chất lượng dạy và học trong hệ thống trường phổ thông, đầu tư xây dựng trường lớp kiên cố, trang thiết bị học tập trong các trường công lập. Mở rộng và phát triển đào tạo đại học và đào tạo nghề. Năm 2009, toàn tỉnh có 7 trường đại học, 7 trường cao đẳng, 12 trường trung cấp chuyên nghiệp...

Những kết quả đạt được trên mọi lĩnh vực của Bình Dương dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Tỉnh đã khẳng định hướng đi đúng đắn, phù hợp với xu thế phát triển chung và tính đặc thù của địa phương,

Năm 2010 là năm cuối cùng thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ VIII. Đây là năm được dự báo sẽ có những phục hồi của nền kinh tế trong nước và thế giới; sự chuyển biến tích cực về kinh tế của tỉnh. Tuy vậy, vẫn còn tiềm ẩn những rủi ro khó lường, những khó khăn, yếu kém ảnh hưởng nhiều mặt đến kinh tế-xã hội của tỉnh.

Phát huy những thành tựu đạt được trong những năm đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2010 có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ góp phần hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ VIII, kế hoạch kinh tế-xã hội 5 năm 2006-2010, mà còn tạo tiền đề vững chắc cho bước phát triển nhanh và bền vững của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo.